

## BÁO CÁO

### **tổng kết lớp Bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch 122-KH/TCT, ngày 29/8/2023; ngày 27 và sáng 28/9/2023 Trường Chính trị tỉnh Hà Giang đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện năm 2023.

Số giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện tham gia là 72 đồng chí, chiếm 62,07% so với số giảng viên được triệu tập (có 10/11 trung tâm chính trị cấp huyện tham gia bồi dưỡng). Trong đó có 44 đồng chí nam, 28 đồng chí nữ; 05 đồng chí dưới 35 tuổi, 44 đồng chí từ 35-50 tuổi, 23 đồng chí trên 50 tuổi; 21 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 51 đồng chí có trình độ đại học; 28 đồng chí giảng viên chuyên trách, 44 đồng chí giảng viên kiêm nhiệm.

Nội dung bồi dưỡng gồm 3 chuyên đề, mỗi chuyên đề 04 tiết<sup>1</sup>. Các nội dung bồi dưỡng rất phù hợp với đối tượng, tính chính xác, tính cập nhật cao; sự cân đối giữa nội dung với thời gian, giữa lý thuyết và thực hành rất phù hợp.

Các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trực tiếp biên soạn và báo cáo các chuyên đề gồm 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng, 01 đồng chí Trưởng khoa, 01 đồng chí Phó trưởng phòng là các giảng viên chính có trình độ Tiến sỹ và Thạc sỹ; có kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm rất cao và có văn hoá ứng xử trường đảng chuẩn mực.

Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức, quản lý lớp học được thực hiện rất tốt. Tài liệu học tập định dạng tệp PDF được chuyển đến các đồng chí giảng viên tham gia bồi dưỡng trước khai giảng đầy đủ và kịp thời. Cơ sở vật chất chất phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo.

100% người học được nâng cao kiến thức và hoàn thiện kỹ năng từ mức khá trở lên, trong đó nâng cao kiến thức (*lý luận, thực tiễn*) mức giỏi và xuất sắc chiếm 95,83%; hoàn thiện kỹ năng (*soạn bài, giảng dạy, nghiên cứu khoa học*) mức giỏi và xuất sắc chiếm 93,05%. Từ đó giúp nâng cao năng lực của người giảng viên

---

<sup>1</sup> Chuyên đề 1: Kỹ năng soạn và sử dụng giáo án trình chiếu bằng phần mềm Microsoft PowerPoint; Chuyên đề 2: Các phương pháp giảng dạy tích cực; Chuyên đề 3: Kỹ năng viết sáng kiến, nghiên cứu đề tài khoa học.

trung tâm chính trị cấp huyện đều mức khá trở lên, trong đó mức giỏi và xuất sắc chiếm 95,83%<sup>2</sup>.

Tuy nhiên, lớp bồi dưỡng còn một số hạn chế như: tỷ lệ giảng viên tham gia bồi dưỡng còn thấp so với danh sách triệu tập<sup>3</sup>; thời gian thực hành trong mỗi chuyên đề còn ít; chưa cung cấp cho người học các tư liệu thực tế<sup>4</sup>.

Với những kết quả đã đạt được lớp bồi dưỡng đã thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Trong quá trình tổ chức lớp bồi dưỡng còn một số hạn chế, Trường Chính trị sẽ điều chỉnh phù hợp để đảm bảo với mục tiêu và nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện trong tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo.

Trường Chính trị trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng,
- Trung tâm Chính trị các huyện và thành phố,
- Ban quản lý lớp học,
- Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học,  
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu,
- Lưu Văn thư, hồ sơ lớp.

**K/T HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



**Hoàng Đức Thạch**

<sup>2</sup> Theo kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến về chất lượng bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện năm 2023 tại lớp bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện năm 2023.

<sup>3</sup> Có 02 trung tâm tham gia 100%; 06 trung tâm tham gia 67 đến 92%; 02 trung tâm tham gia dưới 67%, 01 trung tâm không tham gia.

<sup>4</sup> Như: một số giáo án PowerPoint tiêu biểu trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện; một số sáng kiến kinh nghiệm, một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu; một số giáo án có áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực.